



# ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 2739783 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 17/2542

วันที่ 12

กุมภาพันธ์ 2542

เรื่อง การพิจารณาคำอุทธรณ์โครงการเพื่อแก้ไขฐานะและการดำเนินงานของ บริษัท  
เครดิตฟองซิเอร์ แอล พี เอ็น จำกัด

นายสุภรัตน์ คุ้มณกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษก  
กระทรวงการคลัง ได้แถลงว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้พิจารณาคำอุทธรณ์ของ บริษัท  
เครดิต ฟองซิเอร์ แอล พี เอ็น จำกัด แล้ว มีคำชี้ขาดยืนตามการไม่ให้ความเห็นชอบของธนาคาร  
แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 26 ทวิ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ  
หลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไข เพิ่มเติม จึงเป็นอันเลิกบริษัทจำกัด  
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2542 และให้ถือว่าใบอนุญาตของบริษัทฯ ถูกเพิกถอนโดยผลแห่ง  
กฎหมายดังกล่าว

บริษัท เครดิต ฟองซิเอร์ แอล พี เอ็น จำกัด มีฐานะและผลการดำเนินงานขาดทุนตาม  
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนฯ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้สั่งการให้บริษัทระงับการ  
ดำเนินการทันที เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2541 ต่อมา บริษัทได้ยื่นเสนอโครงการฯ เพื่อแก้ไขฐานะและ  
การดำเนินงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย แต่โครงการฯ ดังกล่าว ไม่ได้รับความเห็นชอบ บริษัท  
เครดิต ฟองซิเอร์ แอล พี เอ็น จำกัด จึงได้ยื่นอุทธรณ์และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาของบริษัท  
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2541 ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบดังกล่าว

กระทรวงการคลัง ได้แต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ เป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัท  
เครดิต ฟองซิเอร์ แอล พี เอ็น จำกัด และให้ผู้ชำระบัญชีทำการ ชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นตามประมวล  
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการชำระบัญชีต่อไป

สำหรับผู้ฝากเงิน เจ้าหนี้ ลูกหนี้ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ บริษัท เครดิต ฟองซิเอร์ แอล พี  
เอ็น จำกัด กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน จะช่วยเหลือทางการเงิน โดยจ่าย  
เงินให้แก่ผู้ฝากเงิน และเจ้าหนี้ของบริษัทตามข้อบังคับว่าด้วยการประกันผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้ของ  
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 โดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ไปประจำที่ บริษัท เครดิต  
ฟองซิเอร์ แอล พี เอ็น จำกัด จึงขอให้ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้ของบริษัทติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่  
โทร. 280-0222

จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน.

*Posted 12 Feb 1999*